



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา คนงานทั่วไป ๒ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT และคนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์ โดยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อที่ ๔๑๗/๒๐ และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ สร ๐๐๒๓.๒/ว๔๘๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจเป็นหลักการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก ตามบัญชีแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการสรรหาเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรบุคคลในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีที่ได้รับการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป

๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีการเฝ้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีการเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิการจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างและแต่งตั้งภายในเวลายกกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุใดๆ อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้ง

ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓. หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่รับสมัครสอบ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรได้

๔. การรายงานตัวเพื่มาทำสัญญาจ้างเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก จะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาทำสัญญาจ้าง ต่อเมื่อ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ มีมติเห็นชอบแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรินทร์ ครอบจิตต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก

นางสาวสุรินทร์ ครอบจิตต์
๒๓๐

บัญชีรายชื่อเขตแบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นายอามีน ชันธสอน	๘๐

พนักงานจ้างทั่วไป เจ้าหน้าที่ ICT

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาวแก้วใจ สุขประเสริฐ	๘๙

พนักงานจ้างทั่วไป คนงานประจํารถน้ำ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นายเพ็ญ สายแสง	๗๘.๓๓

นาย ก. ก. ก.

๘๗๐

นาย ก. ก. ก.
ผู้อำนวยการส่วนราชการ